

# “กฤตพล” นิสิต มก. ดีเด่น

## เยาวชนคนเก่ง ปี 2550 โครงการด้วยรักและห่วงใย

### ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เป็นที่ทราบกันดีว่า เยาวชนไทยบางส่วนมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ ถูกห้ามปราม ถูกกีดกัน ในการแสดงออกด้านต่างๆ เป็นเหตุให้ขาดความเชื่อมั่น ขาดความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร

แต่สำหรับ นายกฤตพล วังฐิสิต นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของเยาวชนไทยในยุคปัจจุบัน ที่มีความสุขในการดำเนินชีวิตแต่ละวันอย่างมีคุณค่า และใฝ่หาการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนเลย เพราะผลการเรียนของกฤตพลนั้นอยู่ในระดับเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปมาโดยตลอด

**ล่าสุดยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นเยาวชนคนเก่งของกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 ประจำปี 2550 ซึ่งกฤตพล และเพื่อนๆ เยาวชนคนเก่ง จำนวน 71 คน จาก 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จะเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเข้าค่าย ในวันที่ 21-23 ตุลาคมนี้ พร้อมกับจะเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย เงินทุนรางวัล จำนวน 5,000 บาท และเกียรติบัตรในโอกาสต่อไป** ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและกตเวทิตาคุณ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา และในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 52 พรรษา

โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมไทยยอมรับในความสามารถของเยาวชนที่มีความสามารถเป็นเลิศในด้านต่างๆ โดยการประกาศเกียรติคุณให้สังคมรับทราบ พร้อมทั้งเป็นการสร้างค่านิยมในการยกย่องคนเก่งและคนดีให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่จังหวัดและท้องถิ่นของตนต่อไป ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด คัดเลือกเยาวชนคนเก่ง จังหวัดละ 1 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของโครงการฯ เช่น เป็นผู้ประพฤติดี มีศีลธรรมและจริยธรรม มีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป พร้อมทั้งจะกลับไปทำประโยชน์แก่จังหวัดและท้องถิ่นของตน นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถเฉพาะในด้านต่างๆ ด้วย เช่น วิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ หัตถกรรม เกษตรกรรม คหกรรม หรือ อุตสาหกรรม เป็นต้น โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ เริ่มจัดในปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยจะพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนเก่งทั่วประเทศ ทุกๆ 2 ปี ต่อรุ่น ที่ผ่านมามีเยาวชนคนเก่งในรุ่นที่ 1 (ปี 2545-2546) มีจำนวน 80 คน รุ่นที่ 2 (ปี 2547 – 2548) จำนวน 71 คน และรุ่นที่ 3 (ปี 2549-2550) จำนวน 71 คน โดยมี นางวินา นิติตะวัน เป็นประธานโครงการฯ

**สำหรับประวัติส่วนตัวของนายกฤตพล วัณกุลิต** เขาเป็นคนเก่งของกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 ประจำปี 2550 เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2530 เป็นบุตรของนายเอกสิทธิ์ และนางเชียรทิพย์ อาชีพข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กฤตพล เป็นเด็กที่ใฝ่รู้ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกมาตั้งแต่อยู่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการศึกษา โดยรับหน้าที่เป็นพิธีกร และ เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ เช่น ประกวดคำประพันธ์วันพ่อ ประกวดป้ายนิเทศ เรื่องสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่การเป็นนักกีฬากรีฑา ของโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ เข้าแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 23 ก็ได้รับรางวัลที่ 2 และ 3 โดยตลอด นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเกียรติบัตร**ผู้มีความประพฤติดีเด่น 4 ปีซ้อน จากโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ** อีกด้วย นับเป็นการยืนยันได้อย่างดียิ่งถึงการเป็นผู้ใฝ่รู้ในการเรียนและการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมของกฤตพล

เมื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กฤตพลก็ยังโดดเด่นในเรื่องกิจกรรม เขาเข้าไปร่วมเป็นกรรมการสภาผู้แทนนิสิต มก. ได้รับโอกาสต่างๆมากมาย เช่นเป็นผู้แทนนิสิตถวายมาลัยข้อพระกร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นอกจากนี้ ยังเป็นประธานโครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครเฟื้อระวังทางวัฒนธรรม ประธานโครงการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องทุกข์ และประธานรุ่น 24 คณะมนุษยศาสตร์อีกด้วย และในปี 2549 กฤตพล ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็น **นิสิตนักกิจกรรมดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

ด้วยความที่กฤตพลเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี เขามักจะมองหากิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ โดยให้เหตุผลว่าเราต้องกล้าที่จะนำเสนอความคิดเห็น ซึ่งใน **บางครั้งเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีความสามารถหรือไม่ ถ้าไม่ลองลงมือทำ** สำหรับเรื่องการเรียนนั้นถ้าเราแบ่งเวลาให้พอเหมาะก็สามารถที่จะทำกิจกรรมที่เราชอบไปพร้อมๆกันได้ ยกตัวอย่างเช่น การเข้าไปเสนอ **แผนการจัดพิธีเปิด-ปิด พิธีการและการแสดง การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24** กฤตพล ก็มีความสนใจและตระหนักถึงความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทย จึงได้ส่งแผนงานเข้าประกวดโดยนำทักษะความรู้ และประสบการณ์ต่างๆจากการเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายเวที มาสร้างสรรค์แผนงานของตน จนสามารถคว้ารางวัล**ชมเชย** มาได้ ด้วยความภาคภูมิใจ... **เคล็ดลับที่กฤตพลฝากไว้ก็คือ “ คิดที่อยากจะทำ ก่อนที่อยากจะเป็น โดยที่ไม่ต้องนึกถึงรางวัลที่จะได้รับ แล้วเราก็มีความสุขและประสบความสำเร็จ”**

**นับเป็นความสำเร็จที่สวยงาม และอยากจะเชิญชวนให้เยาวชนไทยหันมาใส่ใจในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร เพื่อจักได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เป็นเยาวชนคุณภาพให้กับประเทศชาติของเราต่อไป**